

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

TAE – กับหลายๆ คำถาม (...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ต่ำสุดของรอบนี้ คือ ระดับ 1507.36 ต้องมีคนถามว่า “ต่ำสุดแล้วหรือยัง”

แล้วถ้าเจอคำตอบว่า ยัง จะต้องลงถึงไหน... แล้วถ้าเจอคำตอบที่ว่า ต่ำสุดแล้ว แต่เป็น ‘ต่ำของรอบนะ’ ยังไม่ใช่ต่ำสุดจริงๆ นั่นแปลว่า อาจจะต้องมีเด็ง หรือ Rebound ขึ้นก่อน แล้วลงใหม่อีกรอบละสิ ใช่ไหม... แล้วจะเด็งได้เท่าไรกันล่ะ หลังจากนั้น ก็จะลงมาอีกได้ถึงไหนกันอีกล่ะ นี่ยังเป็นแค่คำถามพื้นฐาน เบื้องต้นเท่านี้แหละครับ ... ยังมีคำถามอื่นๆ อีกมากมาย ในหุ้นรายกลุ่ม รายตัว เพราะต่อให้ทำนายตลาดได้ถูกต้อง แต่เล่นหุ้นไม่ถูกตัว ก็เท่านั้น ไหนจะเล่นแบบไหนอีก เล่นสั้น กลาง ยาว หรือ เก็บไว้ในพอร์ตหวังปันผลไปอะไรอีกมากมาย... สรุปแล้ว หลายคำถาม ที่อาจจะต้องหาคำตอบของใครของคนนั้นไป บางคำถาม ก็อาจจะเจอหลายคำตอบ หรือ มีหลายตัวเลือกให้เผื่อไว้ด้วยก็มี... อย่างของเรื่อง SET Index นี่แหละครับ ถ้าจะมาลองนั่งหาคำตอบว่า อยู่ในคลื่นไหน แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป รับรองได้ ไม่มีใครน่าจะตอบมีแค่ คำตอบเดียว หรือ มีตัวเลือกเดียวแน่ๆ เพราะตามหลักแล้ว ในแต่ละทางเลือกของการนับคลื่น ก็ต้องมีเงื่อนไขกำกับไว้ หากหลุดจากเงื่อนไขนี้ ก็จะไปเข้าเงื่อนไขของอีกทางเลือกหนึ่งขึ้นมาทันที อะไรมากกว่านั้น... เอาไว้ไปหาโอกาสหรือหาเวลากันยาวๆ อีกทีก็แล้วกันนะครับ... ส่วนเรื่องหุ้น อย่างที่กล่าวแหละ ถ้ายังเบ่งหุ้นรายตัว คำถามในหุ้นตัวนั้นๆ แค่อะไรขึ้นมาว่า “น่าซื้อ” ลองคิดว่า ท่านจะถามแค่คำถามเดียวไหม เชื่อเลยนะว่า ไม่มีหุ้นตัวไหน ที่จะมีข้อสงสัยแค่คำถามเดียว ... ต่อให้รู้ว่า “ใคร(?)” ก็ยังอยากรู้ว่า “เท่าไร” จริงมั้ย

ดูตามเกม... ในรอบที่ขึ้นมา แล้ว พักตัวรอบนี้นั้น จะเห็นว่ามีความคึกคักอยู่พอสมควรเลย

แต่เหนือเมฆก็ไม่ได้ตามเงา มาจากอะไร มีโครงการอะไรในหุ้นหรือเปล่า... แต่ดูด้วยตา แล้วนำเสนอใจ

แนวรับ : ... 3.66-3.62 และ แบบนี้ ยืน 3.60 ไม่ได้ ก็ Cut

เป้าหมาย : ... 3.80-3.84 ถ้าเกิด ยืน 3.80 ได้ ดู 4.2-4.4 ต่อ

Price Chart...(TAE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TAE... รูปแบบการแกว่งตัวของราคา จากขึ้นมาจาก แถวๆ 3.2 จนไปสูงสุด 3.84 แล้วลงนั้น เราจะเห็นว่า รูปแบบของเส้น MA. ยังอยู่ในรูปแบบที่เป็นสัญญาณแนวโน้มเชิงบวกในระยะกลางๆ ขึ้นไป ซึ่งหากว่า ไม่มีสัญญาณเชิงลบใน MA. เราจะ Run Trend ไปตลอดเลยก็ได้ จนกว่าจะมีสัญญาณขายออกมา.. ส่วนระยะสั้น หากจะเล่นแบบ เล่นรอบ เล่นเอาทำกำไรก็มองแนวต้าน พื้นที่ 3.80-3.84 นั้นแหละก่อน แล้วถ้ามีย่อลง แล้วจะรับ ก็รับที่ MA5days หรือ 10days แต่หากว่า ขึ้นไปยืน 3.80 ได้อย่างมั่นคงเลยนั้น อันนี้ถ้าอยากจะทำตามน้ำ ก็ต้องทำเลยแหละ เพราะเป้าหมายของขาขึ้นแบบนี้ ไม่ใช่แค่ 4 บาท หรือ (ไปไกลๆ ได้)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน